



# สรุปข่าว สธ.

ประจำวันที่  
7 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ทุกฉบับ เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, thebangkokinsight) ทีวีทุกช่อง

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย 13 คัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1-12 และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควส, bangkokbiznews, nationweekend, thailandplus, mcot, sanook)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด 19 ส่วนใหญ่มีภูมิเกิดขึ้นสูงสุดในช่วง 4 สัปดาห์ แต่ 10% ไม่เกิดภูมิ โดยเฉพาะกลุ่มอาการน้อย เตรียมศึกษาต่อเนื่อง 1 ปีว่าภูมิต้านทานอยู่ได้นานแค่ไหน ขอให้ผู้ที่หายป่วยช่วยกันบริจาคพลาสมาทุก 2 สัปดาห์ จะมีพลาสมาเก็บสำรองไว้ในคลังประมาณ 600-1,000 ถุง ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเตรียมความพร้อมนำพลาสมามาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 หากเกิดระบาดอีกจะมีพลาสมาสำรองไว้เพียงพอ โดยอายุของพลาสมาเก็บได้นานถึง 1 ปี

-พญ.พรวิมล ลิ้มทอง แพทย์รพ.สมุทรปราการ กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และอภ. ศึกษานำร่องผลของยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่รพ.สมุทรปราการเป็นที่แรก ตั้งแต่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 5 คน จากทั้งหมด 7 คน เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและได้รับการยืนยันติดเชื้อ มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง คือ มีไข้ ไอ ตัวร้อน อยู่ระหว่างติดตามผลการรักษาในระยะแรก เบื้องต้นเน้นดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของอาการแสดงและผลเลือด โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะแถลงความคืบหน้าต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนคนไทยว่าโควิดเสี่ยงจะระบาดอีกครั้ง หลังจากพบว่าร้านค้าไม่คัดกรองไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกัน ไม่เตือนให้ลูกค้าสวมหน้ากาก และยอมให้คนไม่สวมหน้ากากเข้าร้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแบริฟิค, คมชัดลึก, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, bluchipthai, thansettakij, nationtv, mthai, innnews)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการอนุญาตชาวต่างชาติเข้ามารักษาในประเทศไทย ว่า เป็นการผ่อนปรนเพื่อดูแลผู้ป่วยเดิมที่ไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยต้องผ่านการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ก่อนการเดินทางภายใน 72 ชม. ตั้งแต่ 1-5 ก.ค. มีผู้เดินทางเข้ามาใช้บริการที่รพ.ในกทม. 3 ราย เป็นผู้ป่วยเก่ามาจากประเทศเมียนมา มัลดีฟส์ และกาตาร์ และมีญาติติดตามมาจากเมียนมา 1 คนและมัลดีฟส์ 1 คน ซึ่งทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคโควิด 19 ที่ประเทศต้นทาง และมีเอกสารสำคัญครบถ้วนก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย และเมื่อมาถึงจะถูกคัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ต้องเดินทางโดยยานพาหนะของสถานพยาบาลเท่านั้น และมีระบบติดตามตัวหรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่กำหนด และที่สำคัญจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีก 3 ครั้ง กรณีเข้ารับการรักษาในรพ.ไม่ถึง 14 วัน สถานพยาบาลจะให้ผู้ป่วยอยู่กักกันจนครบ 14 วัน รวมถึงญาติและผู้ติดตาม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบหน้ากากอนามัย 130,000 ชิ้น จาก กมลนัย ชัยเจริญ ผู้แทนจาก บ.ไทยเบฟเวอเรจ โดยมี ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ และ นพ.ศัลยเวทย์ เลเชษฐกุล มาร่วมรับมอบด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-สคร.9 นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำร่องในชุมชนแออัด ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตเมือง จ.นครราชสีมา

#### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแบริฟิค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คน มาจากประเทศคูเวต รวมติดเชื้อ 3,195 คน หายป่วยเพิ่ม 1 คน รวมหายป่วย 3,072 คน ยังรักษาในรพ. 65 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่อง 42 วันแล้ว ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 คน ในช่วง 1 เดือน มีต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางชายแดนทางบก กว่า 3,000 คน บางส่วนเข้ามาอยู่ใจกลางเมือง ดังนั้น ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ การแถลงข่าวของ ศบค.จะลดลงเหลือ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยตนจะแถลงข่าววันจันทร์และวันพฤหัสบดี ส่วนพญ.พรรณประภา ยงค์

## ประเด็นข่าว

ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. จะแถลงวันพุธ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ทางเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า และศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำหรับโปรแกรมการรับผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารักษาในไทย ขณะนี้มีรพ.เอกชนเข้าร่วมโครงการ 67 แห่ง คลินิกเฉพาะทาง 1 แห่ง มีผู้ลงทะเบียนจาก 34 ประเทศ ในระยะ 3 เดือน 1,169 คน ผู้ติดตาม 1,521 คน ขั้นตอนก่อนเดินทาง คือ ตรวจโควิด 19 เป็นลบภายใน 72 ชม. เดินทางเข้ามาสยามบินที่กำหนด เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง สถานพยาบาลไปรับผู้ป่วยที่สนามบิน ยืนยันต้องปลอดเชื้อโควิด 19 เท่านั้น และต้องอยู่รพ.ให้ครบ 14 วัน กรณีที่คนไทยในประเทศอังกฤษขอความช่วยเหลือเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าและมีความเครียด ศบค.จะเร่งช่วยให้กลับบ้านเร็วที่สุด ขอให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษเป็นหน่วยประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายความมั่นคง โดยวันที่ 7 ก.ค. จะมีคนไทยกลับจากญี่ปุ่น 160 คน จีน (เซี่ยงไฮ้) 30 คน และจีน (ปักกิ่ง) 30 คน การกลับมาไม่ถึง 500 คน จะเพิ่มนักธุรกิจจากประเทศนั้นเข้าไปในเที่ยวบินด้วย เช่น จีน (เซี่ยงไฮ้) 20 คน จีน (ปักกิ่ง) 32 คน เมื่อเข้าเมืองไทยจะอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์js100

-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยของ 11 กลุ่มตามช้อยกเว้น โดยต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่งศบค. ส่วนเครื่องบินพาณิชย์สำหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ <https://www.caat.or.th/th/moicovid> สอบถามเพิ่มเติม สถานทูตไทย/กงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442

## ประเด็นผลกระทบ

### 1. รมว.สธ.ไม่สวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, คมชัดลึก, msn

-กรณีโซเชี่ยลแชร์ภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. ร่วมงานฉลองครบรอบ 244 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และ 164 ปีแห่งการก่อตั้งหน่วยงานของสหรัฐฯ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3-4 ก.ค.ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นทำนองว่า ผู้ออกกฎให้ประชาชนต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง แต่กลับไม่ทำเอง ล่าสุด รมว.สธ.ได้ลบภาพดังกล่าวออกจากเฟซบุ๊กส่วนตัว และมีรายงานว่าการจัดงานดังกล่าวได้ปรับรูปแบบจากเดิมที่ใช้ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ในโรงแรม มาจัดงานที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของสธ. อย่างเคร่งครัด มีการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานลงเหลือแค่ที่จำเป็น คำนวณขนาดพื้นที่เพื่อจำกัดจำนวนแขกที่มาร่วมงาน เหลือเพียงบุคคลสำคัญ

### 2. ข้อเสนอไม่กักตัวผ.ทบ.สหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เว็บไซต์แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า กรณีผ.ทบ.สหรัฐฯ มาเยือนไทย ศบค.ไม่กักตัว 14 วัน ตามมาตรฐาน แปลกใจที่แพทย์ต่างๆ ไม่ออกมาเตือน แต่กับคนไทยด้วยกันมีการแถลงขึ้นงาน ศบค.เอามาเป็นข้ออ้างต่อพรก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายศรีสุวรรณ เสนอให้ทุกคนที่มีโอกาสเข้าพบและใกล้ชิดผ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ต้องถูกกักตัวใน State Quarantine 14 วันแทน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับคนไทยทั้งชาติที่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติหรือ 2 มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์)

-นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากมีการเดินทางเข้ามาจะต้องปฏิบัติให้เป็นสากล เป็นที่ยอมรับว่ามีการป้องกันโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, bbc, workpointnews, mcot, thaipbs, isranew

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงมาตรการรับคณะของ พล.อ.เจมส์ แมคคอนวิลล์ ผ.ทบ.สหรัฐฯ ระหว่าง 9-10 ก.ค.นี้ 1.เป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน 2.เป็นการเดินทางระยะสั้น 3.มีการตรวจรับรองการปลอดเชื้อที่ประเทศต้นทางและเมื่อถึงไทย 4.หน่วยงานที่เชิญมาต้องจัดเจ้าหน้าที่ติดตามในลักษณะ Liaison Officer 5.มีเจ้าหน้าที่จากสธ. หน่วยงานด้านความมั่นคง ติดตามประจำคณะด้วย 6.จำกัดการเดินทางตามที่กำหนดเท่านั้น ห้ามไปในที่สาธารณะ ห้ามใช้ขนส่งมวลชน คณะของ ผ.ทบ.สหรัฐฯ ไม่ได้มาแค่ประเทศไทยแต่มาหลายประเทศแล้วและเป็นโปรแกรมที่ถูกวางไว้ก่อนหน้า การเข้ามาจึงมีความละเอียดอ่อนในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิ่งที่ต้องร้องขอให้ปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการใส่หน้ากาก

### 3. ขอให้เพิ่มเที่ยวบินรับคนไทยกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

-นพ.เอกกภูมิ ชำนาญธรณ์ เบียบกิจ แพทย์ไทยในประเทศอังกฤษ เผย มีคนไทยตกค้างในอังกฤษจำนวนมากและมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง ทั้งโรคมะเร็ง ซึมเศร้า หอบหืด หลายคนมาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ ขณะนี้มีเคสเร่งด่วน 49 ราย แต่มีเที่ยวบินมารับคนไทยในอังกฤษเพียงเดือนละ 2 เที่ยวบิน โดยหลังจากยกเลิกเที่ยวบิน มีคิว 3,300-3,400 ราย อยากขอให้รัฐบาลเพิ่มเที่ยวบิน ซึ่งกลุ่มนี้พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและกักตัว 14 วันในสถานที่รัฐกำหนด

### 4. ความเสี่ยงการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า องค์การอนามัยโลกเพิ่งประกาศว่าตัดสินใจหยุดการให้ยา Hydroxychloroquine และ Lopinavir/ritonavir ในผู้ป่วย COVID-19 ในงานวิจัย Solidarity trial แล้ว เพราะไม่ได้ผลในการลดอัตราการเสียชีวิต

## ประเด็นข่าว

ไทยจึงควรคิดล่วงหน้าว่าหากเกิดระลอกสองหลังรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศจะทำอย่างไร เพราะในคลังมี Favipiravir สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยได้ราว 10,000 คน เวลานี้สิ่งที่ควรทำคือการป้องกันให้เข้มแข็ง เพราะสถานการณ์ระบาดทั่วโลกนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่รัฐและหน่วยงานความมั่นคงกลับเลือกเดินตามมาตรการของกลุ่มการเมือง ถ้าตนเป็นคนบริหารประเทศ จะคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนทุกคนเป็นอันดับแรก และจะปรับคณะรัฐมนตรีไม่ให้เกิดปรากฏการณ์เชียร์แข่งรถขณะเกิดโรคระบาด หน้ากากหาย ใช้หัวธรรมา หักหัวคิวโรงแรม หรือยาเสพติดรักษาสารพัดโรคเกิดขึ้นอีกต่อไป

### 5. โควิดแพร่เชื้อทางอากาศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

- นสพ.นิวยอร์กไทมส์ รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกปรับเปลี่ยนคำแนะนำที่ระบุว่าโควิด-19 แพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอยขนาดใหญ่ (droplets) ซึ่งกระจายออกมาขณะที่ไอ จาม หรือพูด โดยนักวิทยาศาสตร์ 239 คนจาก 32 ประเทศ มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การสูดดมอนุภาคขนาดเล็กกว่าที่ล่องลอยไปตามห้อง สามารถทำให้คนติดเชื่อได้เช่นกัน จึงถือได้ว่าโควิด-19 เป็นโรคที่แพร่กระจายทางอากาศและทำให้คนติดเชื่อผ่านการหายใจ

### 6. ค่าตรวจโควิดนักกีฬา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด

- นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า วันที่ 9 ก.ค. สมาคมฯ และบริษัท ไทยลีกจก. จะเชิญสโมสรร่วมประชุมกับผู้แทน กทท. เรื่องแนวทางการจัดการแข่งขัน โดยการตรวจโควิด-19 ที่ศบค.เพิ่มเข้ามาในระเบียบกระทบบกับแผนการแข่งขันในเดือนก.ย. เนื่องจากมีนักฟุตบอลจำนวนมาก หากตรวจแบบเดี่ยว ราคา 3,300-3,700 บาท/คน เฉพาะไทยลีก 1-2 เป็นเงินประมาณ 4 ล้านบาท และหากตรวจในไทยลีก 3 ด้วย จะรวมประมาณ 19 ล้านบาท ซึ่งศบค.แนะนำให้ตรวจแบบรวมกลุ่มครั้งละ 10 คน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่หากต้องตรวจทุกแมตช์และทุกลีกคงไม่ไหว

- เลขาธิการสมาคมกีฬาออลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอรัฐบาลให้เยียวยาค่าใช้จ่ายในการตรวจไวรัสโควิด-19 กับนักกีฬาของ 8 สโมสรที่จะแข่งขันในไทยแลนด์ลีกรอบสุดท้าย วันที่ 21-30 ก.ค. ซึ่งกทท.แจ้งว่าจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ข่าวสด

- ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. เดือนสมาคมกีฬาให้ปฏิบัติตามคู่มือจัดการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมานั้น กีฬาที่ได้รับอนุญาตล้วนเป็นกีฬาอาชีพซึ่งมีรายได้จัดการแข่งขัน มีผู้สนับสนุนอยู่แล้ว จึงควรรับผิดชอบในส่วนนี้เอง แต่หากกีฬาใดติดขัด กทท.จะพิจารณาเป็นกรณีไป

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, tnntnailand, businessstoday)

- เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 รายในสถานที่กักตัว โดยทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
- อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 697,358 ราย เพิ่มขึ้น 24,000 ราย ใน 24 ชม. เป็นอันดับ 3 ของโลก
- บราซิล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,051 ราย เสียชีวิตในวันเดียว 602 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 1.6 ล้านราย เสียชีวิต 64,900 ราย
- โบลิเวีย รวม.สธ.โบลิเวีย มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก นับเป็นสมาชิกรัฐบาลคนที่ 3 ที่ติดเชื้อในช่วง 4 วันที่ผ่านมา
- ออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรียออกแถลงการณ์ใช้มาตรการปิดกั้นพรมแดนรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 100 ปี โดยห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกรัฐวิกตอเรียเป็นอันขาด

- ฟิจิ พบผู้ติดเชื้อรายแรกในรอบ 2 เดือน เพิ่งเดินทางกลับมาจากอินเดีย
- อิหร่าน ประกาศว่าบุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการในสถานที่สาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทุกแห่ง
- สหรัฐอเมริกา รัฐที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดรุนแรง ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ ได้แก่ ฟลอริดา ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,400 ราย ขณะที่เท็กซัส พบผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยหลักพันราย และมีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 200,000 ราย ด้าน นายสตีเฟน ฮาห์น ผอ.องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อประมาณ 99% อาการไม่รุนแรง โดยยกผลการศึกษาของ WHO ที่ยืนยันว่าผู้ติดเชื้อราว 20% มีโอกาสป่วยรุนแรงถึงขั้นระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 11,593,729 ราย ผู้เสียชีวิต 537,536 ราย และรักษาหาย 6,557,736 ราย

### ต่างชาติแบนกะทิของไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thansettakij

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีต่างชาติแบนกะทิของไทย โดยอ้างว่ามีการทรมานลิง ว่า PETA ควรคิดและเปิดใจในมุมมองใหม่ๆ คนไทยนอกจากมีระบบสาธารณสุขที่ดีกว่าฝั่งตะวันตกแล้ว ยังสามารถฝึกสัตว์ให้ใช้ความถนัดตามธรรมชาติมาทำงานด้วยความสุข และอยู่ร่วมกับเจ้าของแบบครอบครัว ที่สำคัญ คือการทำให้มีคุณค่า มากกว่าเป็นแค่สัตว์

### คนร้ายก่อเหตุธนาคารพญาบาลรพ.ภูผาม่าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สปริงนิวส์, js100, kapook)

- พ.ต.อ.รัฐพล เหลาพรม ผู้กำกับ สภ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เปิดเผยกรณีคนร้ายพยายามก่อเหตุข่มขืนพยาบาล รพ.ภูผาม่าน ขณะปฏิบัติหน้าที่เวร

### ประเด็นข่าว

ประจำวัน ว่า ตำรวจสามารถจับกุม นายสมชาติ บุตรจันทร์ อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาได้ที่บ้านพักห่างจากรพ.ประมาณ 10 กม. ให้การรับสารภาพ จะดำเนินคดีข้อหาบุกรุกเคหะสถาน สถานที่ราชการ และข้อหาอนาจาร

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์

-พยาบาลคนหนึ่ง เปิดเผยว่า พยาบาลที่ประสบเหตุยังอยู่ในอาการเสียขวัญ เพราะถูกผู้บริหาร รพ. ตำหนักที่นำคลิปเหตุการณ์ไปโพสต์ในโซเชียล ส่วน จนท.คนอื่น ๆ ที่ต้องเข้าเวรกลางคืนหวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ซึ่ง 2 ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วและยังจับกุมคนร้ายไม่ได้ ทั้งนี้ ยอยากได้กล้องวงจรปิดในตึกที่เข้าเวร เพราะรพ.ภูพานเป็นรพ.ขนาดเล็ก ไม่มีการจ้าง รปภ. ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และบุคลากรต่างช่วยกันดูแลกันเอง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์mcof,

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตำรวจควบคุมตัวคนร้ายได้แล้ว ชื่อนายสมชาติ บุตรจันทร์ อายุ 21 ปี มีอาการทางจิต ผู้ต้องหายอมรับสารภาพ สำหรับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย สธ.และสศช.ได้ประสานร่วมมือกันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่ห้องฉุกเฉิน โดยมีแผนในการแจ้งเหตุผ่านระบบเตือนภัยจากรพ.ถึงโรงพักใกล้ที่สุดทุกรพ.ทั่วประเทศและการส่งกำลังมาเผชิญเหตุต้องมีจำนวนมากพอระงับเหตุได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-น.พ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เดินทางไปให้กำลังใจบุคลากรรพ.ภูพาน และกล่าวว่า ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีบุคลากรเข้าเวร 6 คนรวมเจ้าหน้าที่รปภ. ยอมรับว่า บุคลากรขาดแคลนจริงเพราะเป็นรพ.ขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ต้องหมุนเวียน ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ติดตั้งตัวล็อกห้องปฏิบัติงานพยาบาล และจัดเจ้าหน้าที่ขังอยู่ปฏิบัติงานเวรติดด้วยทุกคืน ส่วนปัญหาบุคลากรขาดแคลนต้องจัดทำแผนเสนอไปยังสธ. และใช้เวลาระยะหนึ่ง ด้านพยาบาลที่ประสบเหตุยังหวาดระแวง ขอให้เพื่อนร่วมงานทุกคนช่วยเป็นกำลังใจ

### วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ห่วงประชาชนที่เดินทางไปทำบุญช่วงวันหยุดยาว ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุและป้องกันตนเองจากโควิด-19 และได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2563 ว่า "สุราพาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย" ทั้งนี้ ครม.ได้กำหนดให้วันงดดื่มสุราแห่งชาติตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี

### งานหมอยา ท่าสุขสยาม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด

-ไอคอนสยาม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดงาน "หมอยา ท่าสุขสยาม" มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกัน ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-15 ก.ค. ณ ลานเมือง 1-2 เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G พร้อมเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์แบรนด์ "การบูร" แห่งแรกในไทย ไฮไลต์ในงาน เช่น สเปรย์ฆ่าเชื้อไปโอ แอคทีฟ ซิลเวอร์นาโนสารสกัดจากกระชายขาว, แคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดเข้มข้น, เซรั่มมันแกว

### ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่า 50,000 คน/ปี สาเหตุ เช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส การผ่าตัด ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด หรือการใส่อุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย เมื่อเกิดการติดเชื้อสามารถกระจายไปทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิในร่างกายไม่สม่ำเสมอ ระบบทางเดินหายใจแย่งลง และผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อในกระแสเลือดมักนำไปสู่ภาวะการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว หมดสติ และอาจทำให้เสียชีวิตได้

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ภาวะความดันโลหิตต่ำจากการติดเชื้อในกระแสเลือด มักมีไข้สูง หนาว มือและเท้าเย็น หายใจเร็วขึ้น รู้สึกตัวน้อยลง คลื่นไส้ อาเจียน ผิวน้ำเหลืองเกิดจุด ปัสสาวะน้อยลง เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ นำไปสู่ภาวะช็อก ผู้ป่วยบางรายหากยังมีความดันโลหิตต่ำ แพทย์อาจให้ยาช่วยเพิ่มความดันโลหิตและจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพื่อกระตุ้นให้หายใจได้ปกติ

### ข่าวปลอมน้ำผักชามะเร็ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thansettakij

-ตามที่มีข้อมูลแนะนำเรื่องน้ำปั่นใบไม้สดและผักสดที่ไม่ผ่านความร้อน ช่วยรักษามะเร็ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันผลการรักษามะเร็งด้วยการดื่มน้ำปั่นใบไม้สดและผักสด

### พระร่วมทีมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด

-พระครูกลยามณิตวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม, พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ทีมแพทย์ เกสัชกร สสจ.อุตรดิตถ์, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ม่อนดินแดง และอสม. ต.ท่าเสา ร่วมขบวนบุญรักษา "หมอมากับพระ" เดินเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้ เพื่อติดตามอาการป่วยและเทศนา ช่วยบำบัดสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็น

### กาฬโรคในจีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน

-สำนักข่าวโกลบอล ไทมส์ ของจีน รายงานการตรวจพบชาวเมืองชานไห่หนูร์ ในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ติดเชื้อกาฬโรค 1 คน เป็นคนเลี้ยงสัตว์ ยังไม่ทราบว่าติดเชื้อได้อย่างไร และพบเด็กชายวัย 15 ปี สงสัยว่าติดเชื้อกาฬโรคอีก 1 คน จากการล่าตัวม้ามืดซึ่งเป็นกระรอกขนาดใหญ่ โดยทางการ

## ประเด็นข่าว

ท้องถิ่นประกาศยกมาตรการเตือนภัยเป็นระดับ 3 ห้ามล่าหรือบริโภคสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะไปจนถึงสิ้นปี

สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตามที่มีข่าวจากรายงานผู้ป่วยสงสัยกาฬโรคในนั้น ขอสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อเกิดความเข้าใจ ว่าเป็นเพียงรายงานเบื้องต้นพบผู้ป่วยต้องสงสัยเท่านั้น ขณะนี้กาฬโรคเป็นโรคที่มียารักษาหาย มีระบบป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมกาฬโรคที่ดี ไม่พบโรคนี้มานานกว่า 60 ปี โอกาสกลับมาพบได้ในประเทศไทยต่ำมาก

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

